

Chuyển biến sau 10 năm hội nhập

Hòa cùng xu thế chung của cả nước khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007, đến nay, Thái Bình đã có hơn 10 năm hội nhập với kinh tế thế giới. Đó cũng là chặng đường đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh hội nhập tương đối đa dạng, phức tạp.

Xuất phát điểm của Thái Bình là tỉnh thuần nông, kinh tế nông nghiệp chiếm chủ đạo, những tiến bộ để phát triển công nghiệp, dịch vụ chưa rộng mở, nền kinh tế quy mô nhỏ, lao động nông nghiệp chiếm phần lớn trong toàn bộ dân cư. Sớm nhận thức rõ những hạn chế trên, thực hiện chỉ đạo của trung ương, năm 2008, Thái Bình thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm tiếp thu, triển khai các công tác về HNKTQT và tham mưu cho UBND tỉnh về HNKTQT để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ đó, hàng năm, Ban đã tham mưu với UBND tỉnh về công tác HNKTQT của tỉnh và triển khai công tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình HNKTQT của tỉnh và cập nhật tình hình trong và ngoài nước để tuyên truyền, phổ biến, định hướng cho công tác điều hành của tỉnh cũng như



Nhiều doanh nghiệp đầu tư dây chuyền, thiết bị hiện đại vào sản xuất.

của doanh nghiệp và người dân. Qua 10 năm phát triển kinh tế - xã hội trong môi trường HNKTQT, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển vượt bậc: quy mô nền kinh tế tăng gấp 3 lần, giá trị sản

xuất công nghiệp, nông nghiệp tăng trưởng cao gấp hơn 3 lần năm 2008. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch

vụ, đồng thời chất lượng nền kinh tế có sự chuyển biến rõ nét. Đơn cử như ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, từ một nền nông nghiệp chủ yếu thâm canh cây lúa, chăn nuôi quy mô nhỏ, hộ gia đình, đến nay

nền nông nghiệp của tỉnh đã dần chuyển sang nền sản xuất hàng hóa, quy mô lớn với nhiều sản phẩm đa dạng, sức cạnh tranh tăng cao, hình thành nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, cơ giới hóa. Đặc biệt, cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh chuyển biến mạnh với nhiều cây trồng mới hiệu quả, năng suất cao, giá trị kinh tế lớn được triển khai theo hướng bền vững, chăn nuôi được phát triển mạnh mẽ với hàng loạt trang trại, gia trại thay thế cho sản xuất quy mô nhỏ, hộ gia đình. Chương trình tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu tiếp tục được phát triển. Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước, tỉnh ta đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Toàn tỉnh hiện có trên 5.600 doanh nghiệp và trên 700 chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Cùng với sự phát triển về số lượng và quy mô, năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã có một số dự án quy mô lớn đầu tư về địa bàn như: Trung tâm Điện lực Thái Bình, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, hệ thống phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình. Đến nay, toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp, 50 cụm công nghiệp, trong

đó 6 khu công nghiệp, 34 cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết với diện tích 2.195ha, thu hút trên 300 dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 80.000 lao động. Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đã tăng gần 6 lần kể từ năm 2008 đến năm 2017, trong đó có nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực phát triển mạnh như: dệt, may, nông sản, thực phẩm. Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân cũng được nâng cao. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp mạnh mẽ trong tất cả hệ thống giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ kịp thời nhu cầu sinh hoạt cho người dân. Theo đánh giá của Ban HNKTQT tỉnh, đạt được kết quả trên là do công tác HNKTQT đã được triển khai đồng bộ từ công tác hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, hiện đại hóa hành chính... Điều đó đã phần nào khẳng định công tác HNKTQT đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì thế, thời gian tới Thái Bình sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của trung ương, cụ thể hóa các chương trình, mục tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để gặt hái được những thành tựu mới trong môi trường HNKTQT.

THU THỦY

HÙNG HÀ Chuẩn bị sản xuất vụ xuân

Những ngày này, nông dân Hùng Hà đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng bước vào sản xuất vụ xuân bảo đảm đúng lịch thời vụ.

Vụ xuân năm 2018, xã Thống Nhất phấn đấu gieo cấy 335ha bằng 100% giống lúa ngắn ngày, trong đó lúa chất lượng cao chiếm khoảng 30%, chủ yếu là lúa Nhật, Bắc thơm, nếp. Ông Phạm Văn Đại, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Thời gian qua, nông dân trong xã đã huy động 5 máy cày đa năng và trên 100 máy cày nhỏ để làm đất nhằm bảo đảm theo lịch thời vụ. Hiện nay, diện tích gieo cấy của xã được đổ ải đạt trên 70%. HTX đã cùng địa phương chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nạo vét sông trục với khối lượng khoảng 6.000m³; nạo vét, làm vệ sinh trên 10.000m³ mương máng nội đồng. Đến nay, nông dân toàn xã đã gieo mạ đạt hơn 30% và đang tập trung gieo mạ đến 20 tháng Chạp để phục vụ sản xuất.

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân 2018, xã Hùng Dũng đã huy động 4 máy cày đa năng và nhiều máy cày nhỏ sớm hoàn thành cây lật đất ở những diện tích không trồng cây màu vụ đông để phơi ải. Đến cuối tháng 12/2017, xã Hùng Dũng đã cơ bản cây lật đất xong diện tích không trồng cây màu vụ đông và tiến hành lấy nước đổ ải đợt 1 theo chỉ đạo của ngành Nông nghiệp. Bà Lại Thị Hiền, xã Hùng Dũng chia sẻ: Vụ này gia đình dự kiến gieo cấy 5 sào nên ngay khi thu hoạch xong cây màu vụ đông, gia đình đã tiến hành vệ sinh đồng ruộng. Đến thời điểm này, gia đình đã lấy nước đổ ải theo hướng dẫn và mọi điều kiện phục vụ cho sản xuất cũng được chuẩn bị chu đáo. Vụ xuân này, xã Minh

Khai phần đầu gieo cấy hơn 302ha lúa. Ông Phạm Văn Hường, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến nay, nông dân xã Minh Khai đã đổ ải được 70% diện tích, đồng thời tiến hành gieo mạ, chủ động chuẩn bị nguồn giống để ứng phó với thời tiết bất thuận. Ngoài ra, địa phương cũng đã tiến hành nạo vét hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng và chuẩn bị phân bón, vật tư nông nghiệp sẵn sàng bước vào sản xuất vụ xuân. Vụ xuân năm nay, huyện Hùng Hà phấn đấu gieo cấy trên 10.900ha lúa. Ngoài ra, huyện cũng chủ trương gieo trồng hơn 400ha cây màu xuân. Đến nay, toàn huyện đã lấy nước đổ ải được trên 5.268ha. Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Sau khi cây lật đất,



Nông dân Hùng Hà làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa vụ xuân năm 2018.

các địa phương đã chỉ đạo nông dân lấy nước đổ ải và chuẩn bị các điều kiện vật tư nông nghiệp để sẵn sàng bước vào sản xuất vụ xuân. Trước đó, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các công trình thủy lợi. Phát động nhân dân triển khai chiến dịch diệt chuột, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi đồng xuân. Các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo sản xuất vụ xuân và chủ động chuẩn bị đầy đủ về

số lượng và chủng loại các giống lúa ngắn ngày nhằm bảo đảm cung ứng cho nông dân. Huyện cũng chỉ đạo Điện lực Hùng Hà có phương án bảo đảm cung cấp điện để phục vụ việc lấy nước đổ ải. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện linh hoạt trong đóng, mở các cống đập nội đồng bảo đảm mực nước trên hệ thống sông trục cho các địa phương lấy nước đổ ải, gieo cấy lúa xuân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ xuống

cơ sở đôn đốc, hướng dẫn nông dân xử lý giống trước khi gieo mạ, kỹ thuật gieo mạ trên nền đất cứng, chú ý phải che phủ nilon để phòng, chống rét và bệnh lùn sọc đen. Khuyến cáo nông dân phun thuốc phòng, trừ rầy cho 100% diện tích mạ trước khi đưa ra cấy. Ngoài ra, còn đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để góp phần vụ xuân giành thắng lợi.

NGỌC MAI

165 dự án có thủ tục hành chính về môi trường

Năm 2017, việc thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có nhiều tiến bộ. Trong 172 dự án đầu tư vào 6 khu công nghiệp có 165 dự án đã có thủ tục hành chính về môi trường, gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, 7 dự án chưa có thủ tục môi trường tập trung chủ yếu ở các dự án được cấp mới hoặc điều chỉnh. Việc quan trắc môi trường định kỳ và nộp báo cáo môi trường định kỳ về các cơ quan quản lý đã được các doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

QUỐC CƯỜNG

Kiến Xương Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Huyện Kiến Xương vừa tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

UBND huyện phát động cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện tới cơ sở và toàn dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trái phép vỉa hè, lòng, lề đường... Tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát hiện và kịp thời tố giác tội phạm để các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lực lượng công an, quân sự phân công cán bộ xuống cơ sở phối hợp nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát; thành lập 2 tổ phân ứng nhanh để giải quyết các vụ việc, vấn đề phức tạp phát sinh góp phần bảo đảm cho các tầng lớp nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm.

Tại lễ ra quân, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đã tổ chức ký cam kết thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36, Chỉ thị số 04 và Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh. Huyện Kiến Xương cũng tổ chức biểu dương lực lượng, tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

HÀ THANH

Quỳnh Phụ Phát động điểm phong trào "Cánh én báo tin"

Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ phát động điểm phong trào "Cánh én báo tin" năm học 2017 - 2018 tại Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi.

Thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Hội đồng Đội tỉnh đã phát động và triển khai phong trào "Cánh én báo tin" tại các trường tiểu học, THCS trong toàn tỉnh.

Tại lễ phát động, đại diện Ban Thường vụ Huyện đoàn đã trao hòm thư "Cánh én báo tin" cho Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi. Thông qua hòm thư, các em học sinh cung cấp các thông tin tố giác các vi phạm về quản lý và sử dụng pháo, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các hành vi sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Hội đồng Đội tỉnh, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã tặng 21 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi.

Nhân dịp này, Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi đã khai mạc hội chợ tuổi thơ với chủ đề "Tết an toàn, xuân yêu thương" với nhiều gian hàng tết của học sinh các khối, lớp giúp các em có thêm những trải nghiệm bổ ích, ý nghĩa hướng về Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

TRỊNH CƯỜNG

Mê Linh Được mùa khoai tây

Để bù lại những thiệt hại trong sản xuất vụ mùa năm 2017, UBND tỉnh và UBND huyện Đông Hưng đã hỗ trợ trên 370 tấn khoai tây giống và giống rau các loại để trồng ở vụ đông; trong đó, xã Mê Linh được hỗ trợ 20 tấn khoai tây giống. Chất lượng khoai giống tốt, thời tiết thuận lợi nên vụ này khoai tây được mùa, bà con nông dân rất phấn khởi.

Tiền phong, gương mẫu, tạo động lực để xã viên mở rộng diện tích trồng khoai tây, HTX DVNN xã Mê Linh đã đứng ra đảm nhận hơn 5ha ruộng của bà con xã viên để canh tác. Hiện nay, toàn bộ diện tích trồng khoai tây của HTX đã cho thu hoạch. Theo tính toán nhanh của Giám đốc HTX DVNN xã Mê Linh, trung bình mỗi sào thu được 3 - 5 tạ củ, nếu thu hết 5ha

sẽ được khoảng trên 30 tấn củ. Với giá bán hiện nay, chỉ sau gần 3 tháng, HTX có thể thu lãi tới 100 triệu đồng từ trồng khoai tây. Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX khẳng định: Được tỉnh hỗ trợ giống với số lượng lớn, HTX mạnh dạn mượn ruộng của bà con xã viên, thuê máy vè trồng. Mục đích chính là thúc đẩy phong trào trồng cây màu vụ đông để bà con xã viên thấy lợi ích, hiệu quả

của việc tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, phát triển sản xuất hàng hóa bền vững. Từ lúc trồng đến nay, HTX phải thuê 25 lao động nông nhân đảm nhận việc chăm sóc, vun đất, thu hoạch với ngày công 100.000 đồng/người. Qua đó cho thấy người nông dân cho các tổ chức, cá nhân thuê đất để sản xuất sẽ được hỗ trợ và trở thành công nhân.

Lúc đầu, bà con xã viên chỉ đăng ký trồng 10ha khoai tây, sau biết HTX thuê máy vè trồng nên nhiều hộ chủ động xin thêm giống, thuê máy mở rộng diện tích, đặc biệt một số hộ thấy phong trào trồng khoai tây trong xã tăng cao cũng hàng hái tham gia trồng. Vì thế, diện tích trồng khoai tây của xã Mê Linh tăng so với dự kiến 12ha. Hiện nay, trên các cánh đồng, nông dân Mê Linh đang hối hả thu hoạch khoai tây, HTX thu mua và bán cho Công ty Thương mại Hoa Nam (Hà Nội). Với giá thu mua 7.000 đồng/kg củ, trừ chi phí, nông dân Mê Linh lãi trên 3 triệu đồng/sào, cao hơn nhiều so với cấy lúa. Để khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng khoai tây, UBND xã Mê Linh hỗ trợ bà con nông dân 50.000 đồng/sào làm đất bằng máy, HTX hỗ trợ tiền thuê máy và bao tiêu

toàn bộ sản phẩm cho bà con, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc khoai tây. HTX vận động bà con xã viên trồng khoai tây tập trung ở cánh đồng lớn vừa để tiện đưa máy vào làm đất vừa tiện cấp nước tưới. Đến vụ thu hoạch, cả cánh đồng nườm nượp người, ai cũng phấn khởi. Ông Trần Văn Tuế, thôn Tiến hiện đã thu hoạch hết 3 sào khoai tây của gia đình cho biết: Được hỗ trợ giống, gia đình chỉ mất thêm 400.000 đồng mua phân bón và công chăm sóc, trung bình 1 sào thu được 3 - 3,5 tạ củ, bán hết cũng lãi khoảng 7 - 8 triệu đồng. Tôi sẽ để lại 1 tạ củ làm giống để vụ sau trồng tiếp. Ông Nguyễn Tú Anh, thôn Vĩnh An phấn khởi khoe: Chất lượng giống khoai tây hỗ trợ tốt nhất từ trước tới nay, nếu được cấp sớm hơn để bà con trồng thì năng suất sẽ lên tới 6 - 7 tạ củ/sào. Đây là năm đầu

gia đình trồng khoai tây vụ đông lại được mùa nên rất phấn khởi, vui hơn vì đầu ra đã có HTX thu mua. Được mùa, được bao tiêu sản phẩm, nông dân

Mê Linh phấn khởi vì vụ khoai tây thắng lợi. Điều đó khẳng định, việc hỗ trợ kịp thời khoai tây giống của tỉnh không chỉ tạo điều kiện cho người dân giảm bớt chi

phí mà còn tạo tiền đề để người nông dân tiếp tục mở rộng diện tích cây vụ đông, đặc biệt là khoai tây trong những năm sau.

THU HIỀN



Nông dân Mê Linh thu hoạch khoai tây.